

ประธานฯจัดงานมอเตอร์โชว์ 2018 ร่วมฉลองความสำเร็จยอดจองเบนซ์



ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2018 ร่วมแสดงความยินดีกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับยอดจองภายในงานสูงถึง 2,297 คัน โดยมีเบนซ์ ทีทีซี เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ ที่มีส่วนร่วมกับความความสำเร็จในครั้งนี้

ซึ่งเมอร์เซเดส-เบนซ์ ยังคงได้รับความนิยมเป็นแบรนด์ยุโรปเบอร์หนึ่งที่มียอดขายสูงสุดในงานและเป็นลำดับที่ 5 ของตารางยอดขายรวม โดยมี มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด นำโดยนายอักรินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ และนายอภิชนา ธนาจิรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย ร่วมด้วยนาง อรณิชา ตั้งทวีสิทธิ์ กรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมเฉลิมฉลองยอดสั่งจองบริเวณบูทจัดแสดงรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2018 ในวันสุดท้ายของการจัดงานเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา

ในการจัดงานบางกอก มอเตอร์โชว์ฯ ครั้งนี้ สามารถดึงความสนใจของผู้บริโภคให้เข้าชมงานได้ถึง 1.62 ล้านคน และมียอดจองรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมกันภายใน 12 วันของการจัดงานมากถึง 42,499 คัน คาดว่าจะทำให้ยอดขายของรถยนต์ตลอดทั้งปีนี้ทำยอดขายรวมได้ไม่ต่ำกว่า 9.2 แสนคันอย่างแน่นอน

สำหรับ เบนซ์ ทีทีซี ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ มีการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในโชว์รูม รวมถึงกิจกรรมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดจองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2018 ที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี ได้ที่ เบนซ์ ทีทีซี ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ 2 สาขา คือสาขาพัฒนาการ 45 โทร.02-322-2222 และ สาขาอุบลราชธานี โทร. 045-745-222 , www.benzttc.com , www.facebook.com/BenzTTC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พีแอนด์ที ครีเอชั่น แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ภัชรี เอกฉัตร 081 422 7080 , วชิระ เรืองมาลัย 082 687 1999